

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯธุรกิจ

ธุรกรรม'บล็อกเทรด'คึก'ที่เฟื่องฟู'จ่อรีโอเกณฑ์วางมาร์จิน-คุมจำนวนรายการ

ยื่นไม่ได้เป็นต้นเหตุ กดดัชนีหุ้นร่วง

ตลาดหุ้นผันผวนแรง นักลงทุนนิยมใช้บล็อกเทรดมากขึ้น ที่เฟื่องฟูเร่งทบทวนเกณฑ์คุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัว ทั้งการวางมาร์จิน และจำนวนรายการ คาดสรุปได้เดือนนี้ มองบล็อกเทรดไม่ได้เป็นต้นเหตุจุดดัชนีทรุด ส่วนใหญ่เน้นหุ้นขนาดเล็ก

'แอลเอชแบงก์'เมินปล่อยกู้บ้านต่ำ3ล.

"แอลเอชแบงก์"ชงแผนบริหารความเสี่ยงเข้าบอร์ด เหมินปล่อยกู้สินเชื่อบ้านรายเล็ก 2-3 ล้านบาท และกลุ่มเอสเอ็มอี หลังเสี่ยงเป็นเอ็นพีแอลสูง มุ่งเน้นกลุ่ม ราคา 4 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งสินเชื่อบ้านไม่มีการเติบโตมากกว่า 3 ปี หลัง ตลาดแข่งดุ ไม่กังวลพอร์ตสินเชื่อกระจุกตัวที่รายใหญ่ 70% เพราะเป็นชนิดิเคทโลน

ไทยรัฐ

เสี่ยงเรียกแท็กซี่หมดอายุ! แนะนำสังเกตหมวดทะเบียนรถก่อนใช้บริการ

ขนส่งทางบกแนะนำสังเกตหมวดทะเบียนรถแท็กซี่ก่อนใช้บริการ หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งานเพื่อความปลอดภัย!! พร้อมจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มงวดหากพบรถแท็กซี่หมดอายุลักลอบให้บริการ ปรับสูงสุดและปลดป้ายทะเบียนทันที

ยอดใช้จ่ายบัตรคนจนทะลุเป้า 1.2 หมื่นล้าน

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า การดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิ 11.4 ล้านคน โดยกรมบัญชีกลางได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว 10.9 ล้านคนหรือ 95.3% ของผู้มีสิทธิทั้งหมดสำหรับผลจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิช่วง 4 เดือน(ต.ค.60-ม.ค.61)เป็นเงินทั้งสิ้น 11,940 ล้านบาทโดยจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 11,822 ล้านบาทร้านค้าชุมชน 14.3 ล้านบาทค่าโดยสารรถบขส. 38.2 ล้านบาทและค่าโดยสารรถไฟ 65.3 ล้านบาท

ดาวเทียมดวงใหม่รอชาติหน้า

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า นโยบายการยิงดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคจรของประเทศไทยนั้น ต้องรอการจัดทำกฎหมายอวกาศแห่งชาติแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างร่างกฎหมาย พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ดาวเทียมที่มีอยู่ว่าใช้งานคุ้มค่าหรือไม่ และความต้องการของผู้บริโภคไปในทิศทางใด ซึ่งต้องศึกษาให้รอบคอบ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วอกรัฐเร่งลดโครงสร้างภาษีรถนำเข้า

นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้ารถยนต์อิสระ เปิดเผยว่า สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ขอให้นักหน่วยงานราชการพิจารณาเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีรถนำเข้าของผู้จัดจำหน่ายรถยนต์กับผู้นำเข้ารถยนต์อิสระให้มีอัตราใกล้เคียงกันเพื่อให้การแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างในราคาใกล้เคียงกัน แต่ปัจจุบันราคาของผู้จัดจำหน่ายต่ำกว่าผู้นำเข้ารถยนต์อิสระค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการผูกขาดและการแข่งขันค่อนข้างลำบาก

มติชน

'ตรุษจีน'คึกคักหมื่นเม็ดแสนเม็ด สายการบินขยับบินกว่า3.5หมื่นเที่ยว'สุวรรณภูมิ'จัดเซตสิ่งต้อนรับชาวจีน

สนามบินคึกคักช่วงตรุษจีน ทอท.เผยสายการบินแจ้งขยับบินทั้งเที่ยวบินปกติ-พิเศษ และหมื่นลำ กว่า 3.5 หมื่นเที่ยวบิน เฉลี่ย 2.5 พันเที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.2% คาดผู้โดยสารล้น 5.9 ล้านคน สุวรรณภูมิแน่นสุด แจ้งขยับบินเฉลี่ยต่อวันกว่า 1 พันเที่ยว เตรียมจัดเซตสิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน 16 ก.พ.นี้

กลด.เพิกถอนอดีตพง.แอฟเฟิลฯ10ปี เหตุลักลอบใช้บัญชีหลักทรัพย์ลูกค้า

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า ก.ล.ต.ได้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายศักดิ์กรินทร์ อดิศักดิ์ ซึ่งขณะกระทำความผิด สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) แอฟเฟิล เบลู จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ฐานกระทำความผิดต่อทรัพย์สินของลูกค้า และใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

ขสมก.เร่งกู้เงิน5พันล้านจ่ายหนี้ อีกส่วนเสริมสภาพคล่องดำเนินงาน สบพ.หดแบ่งกัคยจบก่อน'1มี.ค.'นี้

นางพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินจากสถาบันการเงินวงเงินรวม 4,975.38 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2561 วงเงิน 2,962.30 บาท และนำมาเสริมสภาพคล่องอีก 2,013.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บสย.เพิ่มเป้าการค้าประกัน1.1แสนล้านบาท ชงกรม.ช่วยรายย่อยไมโคร1.5หมื่นล.

นายนิธิศ มนูญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ปีนี้วางเป้าการค้าประกันสินเชื่อไว้ที่ 1.1 แสนล้านบาท มีผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อไม่น้อยกว่า 9.9 หมื่นราย เพิ่มจากปี 2560 ค่าประกันได้ 8.66 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อกว่า 9 หมื่นราย แต่ยังต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1.02 แสนล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงลอยตัวของการปรับปรุงการค้าประกันระยะที่ 6 (พีจีเอส 6) แต่ปีนี้มั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย โดยพีจีเอส 6 ยังเหลือกว่า 4 หมื่นล้านบาทจากยอดรวม 1 แสนล้านบาท คาดว่าจะหมดในเดือนมิถุนายนนี้ และเตรียมดำเนินการพีจีเอส 7 อีก 5 หมื่นล้านบาท ระยะการค้าประกัน 6 เดือน รวมถึงผลักดันโครงการการค้าประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ระยะ 3 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ต่อจากระยะ 2 จะหมดอายุดำเนินการเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะเร่งเสนอกกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ทันทีไตรมาส 2 กำหนดวงเงินปล่อยกู้ 2 แสนบาท/รายสำหรับผู้รายย่อยมาก รวมถึงพ่อค้าแม่ขาย "โครงการนี้มีหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) สะสมอยู่ 20% แต่ถือว่าคุ้มค่า สามารถช่วยกลุ่มรายย่อยเข้าถึงเงินทุน 1.5-1.8 แสนรายต่อปี" นายนิธิศกล่าว และพูดถึงความคืบหน้าการค้าประกันกลุ่มไมโครสถาบันการเงิน (นอนแบงก์) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงไตรมาส 2 นี้

'บีจี'ทุ่ม7พันล.จัดทัพ ลงทุน4ธุรกิจหลัก รองรับเศรษฐกิจฟื้น

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านโครงสร้างบริษัทและการขยายฐานธุรกิจในรอบ 40 ปี เพื่อลดความเสี่ยงและทำธุรกิจครอบคลุมมากขึ้น โดยปีที่ผ่านมานอกจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์หรือบีจีซี (BGC) แล้ว ได้เพิ่มธุรกิจใหม่ คือธุรกิจกระจกแผ่น หรือบีจีเอฟ (BGF) เชื่อมโยงกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างในอนาคต ธุรกิจพลังงานทางเลือก หรือบีจีอี (BGE) เชื่อมต่อกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์แก้ว หรือบีจีพี (BGP) เตรียมงบลงทุนสำหรับปีนี้และปีหน้าประมาณ 7,000 ล้านบาท ตั้งเป้า 4 กลุ่มธุรกิจหลักจะขยายตัวในปีเพิ่มขึ้น 10% เพราะคาดว่าธุรกิจจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยบรรจุภัณฑ์เติบโตโดดเด่นจากธุรกิจเครื่องดื่ม-อาหารโตเพิ่ม และคาดการณ์โซลาร์รูฟท็อปที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกจะขยายตัวเป็น 10 เมกะวัตต์จากปัจจุบันมีขนาด 4.5 เมกะวัตต์ สำหรับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเตรียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หรือไฟลิ่ง ภายในเดือนเมษายนนี้

ข่าวสด**5.9 ล้านคนแห่ฉลองตรุษจีนในไทย บินทะลัก 35,000 เที่ยวบิน-กระแสเงินสด5หมื่นล้าน**

นักท่องเที่ยวแห่บินมาไทยช่วงตรุษจีนเฉียด 6 ล้านคน เฉลี่ย 425,000 คนต่อวัน มีเที่ยวบินกว่า 3.5 หมื่นเที่ยว สร้างรายได้ 48,452 ล้านบาท ชาวจีนทะลักเข้ากว่า 3 แสนคน สนามบินทั่วไทยจัดเซตสิ่งต้อนรับ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จัดวิวาห์คาวบอย-คาวเกิร์ลจดทะเบียนบนหลังม้า

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 12 กุมภาพันธ์ 2561

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ขสมก. ขอกู้ยืม 5 พันล้าน

นางพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า กำลังขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน วงเงิน 4,975 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ 2 ส่วนคือ 1.ชำระหนี้เงินต้นที่ครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. นี้ 2,962 บาท 2.เสริมสภาพคล่องอีก 2,013 ล้านบาท เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา

'ศุภลัย' ลุย 30 โครงการ

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กก.ผจก.บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยอดขายเดือน ม.ค. ทำเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2,700 ล้านบาท เนื่องจากคอนโดมิเนียมที่เปิดขายเป็นไปได้ดีดี ประเมินว่า ภาพรวมปีนี้บริษัทจะเติบโตตามเป้าด้วยยอดขาย 33,000 ล้านบาท รายได้ 26,000 ล้านบาท
